

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN TỈNH (2004 - 2024)

20 năm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”

Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), 20 năm qua (2004 - 2024), Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho nạn nhân CĐDC, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân CĐDC”.



Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam gián tiếp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam kéo dài trong 10 năm với khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học đã rải xuống miền Nam Việt Nam, gây hậu quả vô cùng nặng nề trong lịch sử loài người. CĐDC đã làm hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân; hàng trăm nghìn người đã chết, hàng trăm nghìn người đang phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, sống đời sống thực vật.

Thái Bình là một trong những tỉnh có số nạn nhân CĐDC đông của cả nước với hơn 30.000 người nghi nhiễm CĐDC, trong đó có hơn 20.000 người bị nhiễm độc nặng. Nhiều nạn nhân là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhầm lẫn gắn vết thương chiến tranh và dấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC, ngày 6/8/2004, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh Thái Bình được thành lập, là hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 5 kỳ đại hội, Thái Bình đã từng bước xây dựng và hoàn thiện tổ chức hội với 3 cấp gồm: 1 hội cấp tỉnh, 8 hội cấp huyện, thành phố và 260 hội xã, phường, thị trấn cùng 1.893 chi hội thôn, tổ dân phố với hơn 20.000 hội viên.

20 năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh. Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ công tác hội. Chủ động vận động nguồn lực bằng tiền, hiện vật trị giá hàng trăm tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân như: xây dựng 400 ngôi nhà tình nghĩa trị

giá hơn 20 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn nạn nhân CĐDC; trợ cấp khó khăn, cấp học bổng cho hàng nghìn nạn nhân và con em của họ, trị giá hàng chục tỷ đồng... Đặc biệt, việc đầu tư cơ sở vật chất để chăm lo cho nạn nhân CĐDC được Hội chú trọng. Hội đã tích cực vận động các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh xây dựng Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân CĐDC trị giá 10 tỷ đồng, xây nhà cư xá cho nạn nhân nội trú và nhà xõng hơi tẩy độc tổng trị giá 6,5 tỷ đồng; sửa chữa dây nhà ăn cho nạn nhân trị giá 1,8 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì tốt việc thăm hỏi nạn nhân ốm đau; tổ chức phúng viếng khi nạn nhân hoặc thân nhân nạn nhân qua đời và giúp đỡ nhau khi khó khăn. 100% hội cơ sở có quỹ tình nghĩa, bình quân đạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người.

Hoạt động tẩy độc, cải thiện sức khỏe, dạy nghề cho nạn nhân CĐDC đạt kết quả đáng khích lệ. Hội đã thực hiện 145 đợt tẩy độc cho hơn 4.200 nạn nhân bằng phương pháp Hubbard an toàn, đạt hiệu quả cao; duy trì thường xuyên, liên tục lớp dạy nghề cho con, cháu nạn nhân CĐDC. Trong 20 năm qua, đã có 800 lượt nạn nhân CĐDC gián tiếp được dạy nghề, tạo việc làm.

Song song với việc chăm lo sức khỏe và đời sống cho hội viên, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh còn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đồng viên, khích lệ hội viên gương mẫu thực hiện các phong trào, hoạt động tại địa phương. Hội đã vận động hội viên đóng góp hàng vạn ngày công, hàng nghìn mét vuông đất... góp phần xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn Hội có 26,7% hội viên là đảng viên; 90% hội viên là cựu chiến binh; 7,8% hội viên tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp.

20 năm sâu nặng ân tình

Đại tá BUI HỮU QUÊ
Nguyên Trưởng ban Tài chính, Chánh Văn phòng
Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam

Mẹ ơi một nắng hai sương
Nuôi quân đánh giặc tóc vương bạc màu
Tiễn cha lòng mẹ nặng sầu
Lệ nhòa thấm ướt nơi đầu cánh cò

Tiếng ru sóng vỗ mạn đò
Chiều về tìm biếc cầu hồ dệt tơ
Bãi dâu diều sáo ngân ngời
Vi con bệnh tật tuổi thơ đau buồn

Mắt mờ đầu biết cánh chuồn
Đẽ con bơi lội nước nguồn phù sa
Điôxin nhiễm từ cha
Bao nhiều bất hạnh nhạ nhòa lệ rơi

Thái Bình bặt nghĩa cuộc đời
Chung tay chia sẻ sẻ ngôi tình thân
Thiết thực giúp đỡ nạn nhân
Hai mươi năm đã góp phần động viên

Hơn ba mươi nghìn hội viên
Hòa nhập cuộc sống an nhiên với đời
Hội nạn nhân CĐDC tin cậy
Lãnh đạo Hội chẳng thành thời tuổi già

Anh hùng một thuở xông pha
Chiến trường ác liệt bằng qua mọi hiểm
Tên ông Đức Hạnh(*) gần liền
Làm vui đau khổ triển miên xóm nghèo

Ngân như chuông tháp chùa Keo
Trong như tiếng sáo bay theo cánh diều
Thơm như hương lúa trời chiếu
Dịu êm tiếng hát những điệu mẹ ru

Mênh mang sông nước trời thu
Đằm thắm như tiếng chim gọi nhau
Tình nghĩa sát cánh bên nhau
Đấu tranh công lý cùng nhau kết đoàn

Vận động nguồn lực chu toàn
Xây nhà, giải độc cho nạn nhân
Tặng quà lễ tết, thăm thân
Đào tạo hướng nghiệp góp phần an sinh.

Đẹp thay tên đất Thái Bình
Hai mươi năm, Hội tận tình lo toan.

(*): Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh.

Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam



Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin Việt Nam, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Đông Hưng.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin huyện Đông Hưng nỗ lực chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC trên địa bàn huyện. Bằng trách nhiệm và những việc làm đầy nhiệt huyết, Hội thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung của các nạn nhân CĐDC. Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng hiện có 2.472 hội viên, trong đó có 2.290 hội viên trực tiếp, 174 hội viên gián tiếp, 8 hội viên tự nguyện. Những năm qua, các cấp hội đã đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong cộng đồng. Để có nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, nỗi đau da cam, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng cảm, chia sẻ của các nhà hảo tâm với các nạn nhân. Thực hiện phương châm

“Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, từ năm 2018 đến nay, Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trao hơn 14.200 suất quà cho nạn nhân CĐDC, tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ 3 tấn gạo, tặng hơn 100 xe lăn cho nạn nhân khó khăn trong sinh hoạt, tổng trị giá hơn 317 triệu đồng; xây mới và sửa chữa nhà cho 80 nạn nhân, trị giá 2,8 tỷ đồng. Hàng năm, Hội phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng trăm lượt nạn nhân; tạo điều kiện cho nhiều nạn nhân tham gia tẩy độc, cải thiện sức khỏe tại Trung tâm Tẩy độc trực thuộc Tỉnh hội; phúng viếng nạn nhân và thân nhân nạn nhân khi ốm đau, qua đời; mừng thọ các hội viên cao tuổi...

trở lên như Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin các xã: Đông Quang, Hồng Việt, Đông Hợp... Nguồn quỹ được các cấp hội sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. Những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đàn vận sạch”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên từ huyện đến cơ sở đã hiến gần 7.400m² đất, tham gia hơn 2.000 ngày công và ủng hộ hơn 575 triệu đồng, góp phần đổi thay diện mạo làng quê. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hàng năm, 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn

hóa”; hơn 100 hội viên được các cấp khen thưởng trong nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Nhiều cán bộ, hội viên đã vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, giúp đỡ, hỗ trợ nhau giảm nghèo như ông Nhâm Văn Hoa, xã Đông Hoàng, ông Nguyễn Văn Ước, xã Đông La... Với những thành tích đạt được, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng và nhiều cán bộ, hội viên đã vinh dự được Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh, UBND huyện Đông Hưng tặng bằng khen, giấy khen và đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC; tăng cường rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng nạn nhân để xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên. Hội phấn đấu 100% gia đình hội viên là nạn nhân CĐDC trực tiếp đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thu hút 100% nạn nhân CĐDC trở thành hội viên của Hội, góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nạn nhân CĐDC.

NGUYỄN ANH NGO
Nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Đông Hưng

Một cán bộ hội tâm huyết, trách nhiệm

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình. Thấu hiểu nỗi đau ấy, bằng tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), ông Trần Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã Trung An (Vũ Thư) đã dành nhiều sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ông là cán bộ hội gương mẫu, điển hình vì nạn nhân CĐDC. Ông Phạm Văn Hùng, thôn Lang Trung là nạn nhân CĐDC, hoàn cảnh rất khó khăn. Dù sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên song hàng ngày ông Hùng vừa phải lo nuôi gia đình vừa phải chăm sóc người con trai nằm liệt giường do ảnh hưởng của CĐDC từ bố. Ông Hùng trải lòng: Gần 40 năm qua, vợ chồng tôi phải thay nhau ở nhà chăm sóc con. Giờ vợ tôi đã mất, một mình tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng thêm vất vả. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua tôi luôn được Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã quan tâm, động viên kịp thời. Trong những dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm, tôi đều nhận được quà. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Hội thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện cùng tôi. Đó chính là chỗ dựa tinh thần to lớn, tạo động lực giúp tôi tiếp tục vươn lên. Không riêng ông Hùng, những năm qua, dưới mái nhà chung Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã Trung An, đứng đầu là ông Trần Văn Tĩnh, các hội viên của Hội được chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Hội hiện có 40 hội viên, trong đó có 24 nạn nhân trực tiếp, 10 nạn nhân gián tiếp và 6



Ông Trần Văn Tĩnh cùng cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư trao quà cho ông Phạm Văn Hùng, thôn Lang Trung, xã Trung An.

hội viên tự nguyện. Hầu hết đời sống của các nạn nhân và gia đình gặp nhiều khó khăn. Trên cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã, ông Tĩnh “thức lòng” từng hoàn cảnh, sức khỏe của mỗi hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo chia sẻ của ông, để sâu sát với nạn nhân CĐDC, ông thường xuyên đến tận nhà, tiếp xúc với từng nạn nhân, nắm rõ hoàn cảnh của các gia đình và tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có sự đồng cảm, thấu hiểu và đưa ra giải pháp giúp đỡ kịp thời, hiệu quả, thiết thực nhất. Dưới sự định hướng của người Chủ tịch Hội, tâm huyết, trách nhiệm, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã Trung An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân CĐDC với nhiều hình thức phong phú. Trung bình mỗi năm, Hội vận động được số tiền và hiện vật khoảng 60 triệu đồng để chăm lo cho nạn nhân CĐDC, đặc biệt là nạn nhân

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội trở thành điểm sáng của huyện trong công tác vận động nguồn lực. Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Hội triển khai như tặng quà hội viên dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm; thăm hỏi hội viên, gia đình hội viên lúc ốm đau, bệnh tật... Đặc biệt, những hội viên đến tuổi mừng thọ, Hội sẽ trích một phần kinh phí nhằm động viên, khích lệ hội viên “sống vui, sống khỏe”. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân CĐDC; thực hiện tốt công tác lập hồ sơ để nghị giám định người phơi nhiễm CĐDC/Điôxin được hưởng chế độ theo quy định, bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân. Ông Trần Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã Trung An cho biết: Đồng chí Trần Văn Tĩnh luôn tận tụy với công việc, không ngại khó, không ngại khổ, dẫn dắt Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những việc làm, đầy trách nhiệm, nghĩa tình của đồng chí đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương, đặc biệt là những nạn nhân CĐDC.

Với những đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào vì nạn nhân CĐDC, ông Trần Văn Tĩnh và Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin xã Trung An được Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh, UBND huyện và Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Vũ Thư tặng kỷ niệm chương và nhiều bằng khen, giấy khen.